

จดหมายข่าว (iNT News)

จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ครั้งที่ 11/2563 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563



NEWS

(1) สรุปผลการเลือกตั้งผู้แทนประเมิน PA พร้อมระบุช่วงเวลาในการทำประเมิน ตามที่สถาบันฯ ได้มีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมิน PA เมื่อวันที่ 2-5 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ได้ผลสรุปผู้แทนเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการคือ คุณณัฐชา สวัสดิ์แดง ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดให้หัวหน้างานรวบรวมส่งแบบประเมิน PA ให้หน่วย HR ภายในวันที่ 3 ก.ค. 63 โดยดำเนินการแบบ “ลับ” เพื่อส่งข้อมูลตรงถึงผู้อำนวยการ พร้อมให้คณะกรรมการทำการประเมินในวันที่ 9 ก.ค. 63

(2) AD นำเสนอ Flow งาน การจัดหาพัสดุและขั้นตอนการเบิกเงิน งาน AD นำเสนอ Flow การจัดหาพัสดุและขั้นตอนการเบิกเงินในการจัดกิจกรรม โดยที่ประชุมได้มีการให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ **1.)** ปรับให้หน่วยพัสดุเป็นผู้ตั้งเรื่องตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการ โดยเสนอให้ออกแบบ Checklist เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากบุคลากร เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น **2.)** การเซ็นตรวจรับให้แจ้งกรรมการตรวจรับมาเซ็นด้วยตนเองที่หน่วยพัสดุหรือจุดที่จัดเอกสารไว้ให้ในเวลาที่คุณคณะกรรมการสะดวก ไม่ใช้วิธีการเวียนเอกสาร เพื่อความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการทำงาน **3.)** ในส่วนขอการเบิกเงิน ควรโอนย้ายส่วนของงานที่อยู่กับกองคลังในปัจจุบันมาดำเนินการเองเพื่อความคล่องตัว โดยขอให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุหารือแนวทางกับกองคลังต่อไป

(3) เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ‘Trend & Technology อาหารผู้สูงอายุ’ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM กรรมการบริหารอนุมัติการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “Trend & Technology อาหารผู้สูงอายุ” วันพุธที่ 24 มิ.ย. 63 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เพื่อเป็นการผลักดันผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.กพญ.ศุภพร ตราชูธรรม อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ เป็นวิทยากร

(4) เตรียมจัดสัมมนาเครือข่าย ‘เทคนิคการจัดทำ CR04’ กรรมการบริหารอนุมัติการจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่าย ในหัวข้อ ‘เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและเทคนิคการจัดทำ CR04’ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประสานงานโครงการ โดยมี

กำหนดการจัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค.63 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ณ ห้องประชุมสถาบันฯ , ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 63 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท และ ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 63 ณ วิทยาลัยนานาชาติ ศาลายา

(5) Startup Thailand League 2020 เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กรรมการบริหารอนุมัติจัดกิจกรรม ‘Startup Thailand League 2020’ ให้กับนักศึกษา ม.มหิดล ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม โดยคาดว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันที่จะจัดขึ้นในระหว่างเดือน มิ.ย. – ก.ย. 63 (รอกำหนดการที่ชัดเจนอีกครั้งจากแหล่งทุน) โดยมีวงเงินงบประมาณภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(6) กำหนดแนวทาง เตรียมความพร้อมการประชุมบอร์ดสถาบันฯ ครั้งที่ 2/63 ที่ประชุมร่วมลงความเห็นกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการอำนาจการ (บอร์ด) สถาบันฯ ครั้งที่ 2/63 ในวันที่ 5 ส.ค. 63 อาทิเช่น การเตรียมข้อมูลเอกสารที่จะนำเสนอในรายงาน เน้นให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงวิเคราะห์มากกว่าข้อมูลดิบ และจัดเตรียมส่งเพิ่มให้กรรมการก่อนการประชุม 1 สัปดาห์ โดยข้อมูลทั้งหมดจะต้องมีการส่งให้ผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อจัดทำนำเสนอ (PPT) ก่อนการประชุม 2 สัปดาห์